

Số: 261/BC-UBND

Bù Gia Mập, ngày 18 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

**Công tác phòng, chống dịch covid – 19
trên địa bàn huyện Bù Gia Mập đến ngày 16/10/2021**

I. Kết quả thực hiện:

1. Việc cập nhật, ban hành văn bản triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan, để kịp thời triển khai đến các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, UBND huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện ở từng thời điểm khác nhau phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật để chủ động thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến công tác phòng dịch (có thống kê kèm theo)

2. Việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng dịch:

Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tăng cường thường xuyên công tác tuyên truyền từ huyện đến xã với nội dung: yêu cầu nhân dân thực hiện khuyến cáo 5k của Bộ Y tế; cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh trên thế giới để tuyên truyền trong nhân dân không hoang mang, đồng thời không chủ quan trước tình hình dịch bệnh; tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, mỗi người dân là 1 chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh vừa chủ động phòng dịch, vừa phát giác kịp thời các đối với các trường hợp nghi nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện hoặc đi về từ vùng dịch không tự giác khai báo Y tế; những trường hợp bị xử phạt khi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh hoặc đưa tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng dịch. Đặc biệt trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ huyện thường xuyên thông báo những việc không được làm liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội. Tuyên truyền để nhân dân đồng thuận thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian thực hiện giãn cách.

Phát kịp thời, liên tục các thông báo khẩn của Ban chỉ đạo các cấp trong thời gian Bình Phước nói chung và Bù Gia Mập nói riêng có ca bệnh. Biên soạn nội dung riêng biệt để phát trong khu cách ly tập trung, khu vực đang bị phong tỏa để nhân dân biết, nghiêm túc chấp hành. Từ đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, huyện Bù Gia Mập đã thực hiện 1065 tin, 399 bài với thời lượng phát sóng 5988 phút nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Đặc biệt, phát huy vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện công tác tuyên truyền. Với những thôn



vùng sâu, vùng xa hệ thống truyền thanh cơ sở không tiếp sóng thường xuyên, UBND huyện chỉ đạo các xã thực hiện tuyên truyền lưu động, tuyên truyền bằng hình thức loa kẹo kéo đến tận nhà dân.

3. Việc thành lập, quản lý và hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở địa phương.

Để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy và tổ giúp việc Trung tâm chỉ huy từ huyện đến xã. Thành lập 149 tổ covid cộng đồng, 08 tổ truy vết, 03 tổ phản ứng nhanh. 04 tổ hỗ trợ bao gồm Tổ cung cấp thông tin theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện, Tổ tư vấn tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 và Tổ cấp cứu bệnh nhân tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện. UBND các xã đã thành lập tổ trợ giúp vận chuyển hàng hóa ở 8/8 xã.

Cao điểm thực hiện Chỉ thị 16, huyện thành lập 95 tổ chốt chặn tại các xã, 05 tổ chốt chặn của huyện, hiện nay tiếp tục duy trì 05 tổ chốt chặn của huyện và 02 tổ chốt chặn phong tỏa 02 trung tâm chữa bệnh trên địa bàn huyện.

4. Kết quả thực hiện công tác giám sát, cách ly, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn nguồn lây nhiễm:

- Việc tuần tra, kiểm soát, chốt chặn liên quan đến công tác phòng dịch.

Các lực lượng chức năng duy trì hoạt động của các Tổ chốt chặn kiểm soát Covid-19, Tổ đảm bảo ANTT tại Bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung; các Tổ kiểm soát tại các khu vực phong tỏa. Chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự luôn chủ động quản lý, kiểm soát phương tiện trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa hoạt động trên tuyến theo chỉ đạo của UBND huyện. Phân công 08 tổ thực hiện nhiệm vụ TTKS tại địa bàn các xã nhằm phát hiện, xử lý các khu vực chợ tạm, bán hàng rong và các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Thời gian qua, tình hình ANTT luôn được đảm bảo, chưa phát sinh vụ việc phức tạp.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các Chốt kiểm soát đã kiểm tra 42.656 lượt phương tiện, 57.827 lượt người; yêu cầu quay đầu 857 trường hợp, phạt 05 trường hợp, số tiền 15.500.000 đồng; test nhanh tại chốt đối với 1.762 trường hợp, phát hiện 02 trường hợp dương tính, đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

- Công tác cách ly, phong tỏa:

Ngày 08/7/2021 và ngày 12/7/2021 xuất hiện 02 ổ dịch tại các xã Phú Văn và Đắk Ô, để phục vụ cho công tác khoanh vùng, truy vết, dập dịch, UBND huyện đang tiến hành phong tỏa 4 khu vực liên quan đến 2 ổ dịch của huyện là chợ Đắk Ô – xã Đắk Ô, thôn Đắk Khâu, Đắk Sơn 2, chợ Phú Văn – xã Phú Văn. Các khu vực phong tỏa thực hiện chốt chặn nghiêm ngặt. Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực đang phong tỏa hiểu về mục đích của việc phong tỏa và đồng

thuận, nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện tốt các quy định về phòng dịch. Nguồn lương thực, thực phẩm luôn đảm bảo cho nhân dân trong khu vực phong tỏa, đặc biệt là đối với 2 thôn đồng bào DTTS ở Đăk Khâu và Đăk Sơn của xã Phú Văn.

Trong thời gian phong tỏa, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tích cực hỗ trợ nhân dân để hạn chế thấp nhất thiệt hại liên quan đến vấn đề sản xuất, kinh doanh.

Ngoài 02 khu vực trên đã kết thúc cách ly phong tỏa sau khi truy vết, hiện nay huyện không có địa phương phải cách ly phong tỏa.

4. Công tác thực hiện giảm nguy cơ lây:

- **Giảm nguy cơ lây tại cộng đồng:** Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã căn cứ các quy định hiện hành và chỉ đạo của các cấp các ngành có liên quan quản lý chắc chắn nhân khẩu, rà soát tất cả các trường hợp đi/đến địa bàn huyện để thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến công tác phòng dịch. Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ Covid cộng đồng, tổ truy vết, hiện nay huyện có 11 tổ truy vết của huyện và xã, 149 tổ Covid cộng đồng đã kiện toàn hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đi từng ngõ, gõ từng nhà thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát. Từ ngày 27/4 đến nay, huyện có 3.900 trường hợp cách ly tại nhà

Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho 10578 mẫu tại các thôn nguy cơ, thôn đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng có yếu tố nguy cơ (tiểu thương, tài xế...).

- **Giảm nguy cơ lây tại khu cách ly:** Huyện đang vận hành 06 khu cách ly tập trung quy mô 800 giường, cao điểm từ ngày 9/7/2021, UBND huyện cách ly tập trung 560 người là các f1 liên quan đến 2 ổ dịch tại xã Đăk Ô và xã Phú Văn. Hiện nay, 2 cơ sở trên vẫn đang vận hành, cách ly tập trung 185 người. Cộng dồn từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, huyện cách ly tập trung 1072 người.

Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại các khu cách ly tập trung được thực hiện nghiêm ngặt. Tuyệt đối đảm bảo các quy định, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Khu có hệ thống camera quan sát để kiểm soát, nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm công tác phòng dịch. Định kỳ ngày 6 lần, UBND huyện phát đi các thông báo để tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các quy định tại khu cách ly để hạn chế tối đa sự lây nhiễm, bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.

Công tác đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn phun, xịt tại khu cách ly tập trung được thực hiện liên tục,

UBND huyện bố trí, phân bổ công dân cách ly theo từng nhóm đối tượng, từng mốc điều tra dịch tễ, nhóm cùng nguy cơ để thuận tiện cho quá trình theo dõi, kiểm tra và truy vết khi cần thiết.

- Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 456 cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp tục hoạt động khi đảm bảo phương án phòng dịch cụ thể: Tuyệt đối thực hiện nguyên tắc 5k, doanh nghiệp, cơ sở cập nhật bản đồ an toàn covid; tự đánh giá mức độ nguy cơ của cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm biện pháp 5K và các biện pháp phòng dịch khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời yêu cầu chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức tự giác chấp hành, kiểm soát chặt chẽ lịch trình di chuyển của người lao động trong cơ sở để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội; tiến hành phun, xịt khử khuẩn đảm bảo phòng dịch; có cam kết chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch, thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ của cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn. Kiểm tra và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh bố trí chỗ giao hàng riêng, bố trí khu vực riêng cho tài xế, không tiếp xúc với người nhận hàng của cơ sở kinh doanh.

UBND các xã bố trí điểm giao/nhận hàng hóa cố định tại địa điểm do UBND xã chỉ định. Yêu cầu các xe vận chuyển hàng hóa tập kết giao hàng tại điểm cố định của xã, thôn. Trường hợp bất khả kháng phải giao nhận hàng trực tiếp tận cơ sở thì các xã giám sát quá trình giao nhận hàng. Hiện nay, tiếp tục duy trì việc tập kết hàng hóa đối với những xe chở hàng có nguồn gốc xuất phát từ ngoài tỉnh và từ vùng có dịch trên địa bàn tỉnh.

Các phương tiện và người đến giao nhận hàng hóa trên địa bàn huyện đều được kiểm soát chặt chẽ, các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm việc kiểm tra thông tin, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Đội kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện đã phối hợp UBND các xã trên địa bàn tiến hành kiểm tra được 03 đợt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm việc phòng chống Covid - 19 trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid-19; có 02 công ty, doanh nghiệp đề nghị và đã được Sở Y tế chấp thuận phương án lưu trú của người lao động trong doanh nghiệp.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân:

Nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/08/2021 của Bộ Y tế

Rà soát các nội dung tại Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/08/2021 của Bộ Y tế và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để chủ động điều chỉnh Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Có phương án phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị định kỳ 02 tuần/lần hoặc ngay khi có vấn đề phát sinh về Ban Chỉ đạo huyện (qua Trung tâm Y tế huyện)

Các hoạt động của cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng dịch. Các cơ quan đơn vị xây dựng điểm kiểm dịch, quét mã khi ra/vào cơ quan. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ công trực tuyến.

5. Công tác điều trị bệnh nhân dương tính:

Ngày 08/7/2021, địa bàn huyện Bù Gia Mập xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, tính đến ngày 13/10/2021, trên địa bàn huyện có 58 ca nhiễm Covid-19 (02 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng; 02 ca test tại chốt; 54 ca đã được cách ly trước đó). Đã chữa khỏi bệnh xuất viện 55/58 người. Hiện còn 03 ca đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện, sức khỏe ổn định.

Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn: là 372 ca nhiễm Covid-19 (Bình Đức: 332 ca; Tân Hiệp: 40 ca (01 nhân viên y tế)). Hiện 246 người được chữa khỏi xuất viện (Bình Đức: 213; Tân Hiệp: 33), 01 ca tử vong tại TT Bình Đức vào ngày 11/10/2021, còn 125 ca nhiễm đang được điều trị tại bệnh viện Nhân ái.

Công tác triển khai điều trị thực hiện theo đúng phác đồ và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Huyện đã thành lập 02 khu điều trị F0 không triệu chứng tại trường PTDTNT và Trạm Y tế xã Phú Nghĩa (cũ) với quy mô 500 bệnh nhân sẵn sàng vận hành khi cần thiết.

Thiết lập 03 Trạm Y tế lưu động tại các xã để ứng phó từng cấp độ của dịch bệnh.

6. Công tác hậu cần:

Huyện thành lập tổ hậu cần do Hội liên hiệp phụ nữ huyện là Tổ trưởng, điều hành hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ nấu ăn tại các khu cách ly tập trung với 17 thành viên. UBMTTQVN huyện đã thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong đó có công tác hậu cần.

Thời kỳ cao điểm cách ly tập trung công dân số lượng lớn huyện đã huy động đội ngũ tình nguyện viên là hội viên phụ nữ, công đoàn các cơ quan, đơn vị tham gia hỗ trợ đảm bảo bữa ăn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Công tác tiêm chủng:

Trên cơ sở phân bổ của tỉnh, huyện đã thực hiện 14 đợt tiêm vắc xin cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh với số đối tượng tiêm mũi 1 là 31.331 người, mũi 2 là 2208 người.

Việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng đảm bảo công khai, đúng đối tượng, không có tiêu cực, đến nay chưa có kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác tiêm chủng.

8. Công tác phối giữa các sở, ngành, địa phương có liên quan:

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện công tác phòng dịch như việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Phối hợp kiểm soát giao thông vận tải...

Đặc biệt trên địa bàn huyện có 05 trung tâm chữa bệnh và bệnh viện Nhân ái thuộc Sở Lao động – TB và XH TP Hồ Chí Minh đóng trên địa bàn huyện với hơn 6000 học viên. Huyện đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt cao điểm có 535 học viên hết hạn cải tạo nhưng phải tạm thời giữ lại do TP HCM thực hiện giãn cách. Huyện đã cử lực lượng xuống tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự để các học viên đồng thuận, chấp nhận ở lại đến hết ngày 30/9/2021 không gây rối. Đến nay, đã phối hợp các Trung tâm chuyển 532 học viên trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Mặt khác, tại Trung tâm bảo trợ xã Hội Bình Đức cao điểm tiếp nhận 231 học viên là người lang thang và ghi nhận nhiều ca nhiễm covid, lây lan sang số học viên ở Trung tâm. Huyện đã cử lực lượng y tế hỗ trợ công tác phòng dịch, tiến hành cách ly, phong tỏa trung tâm. Đến nay, cơ bản số ca mắc của Trung tâm đã dừng lại và tình hình đang được phối hợp kiểm soát tốt.

9. Tình hình cấp thẻ thông hành:

Huyện chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận tiêm vắc xin cho các cá nhân theo quy định.

10. Tình hình tổ chức học tập của học sinh:

Với đặc thù là huyện miền núi, biên giới học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số đông (chiếm khoảng 35%), đa số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có trang thiết bị học trực tuyến.

Toàn huyện có 13.738 học sinh, theo thống kê đầu năm học chỉ có 63% học sinh có khả năng tham gia học trực tuyến. Huyện đã thực hiện nhiều giải pháp như:

Các trường tổ chức tập huấn cho giáo viên việc dạy và học trực tuyến qua phần mềm Google meet, Zoom, Zavi. Thành lập tổ hỗ trợ là những giáo viên có trình độ CNTT hướng dẫn, giúp đỡ những giáo viên gặp khó khăn trong quá trình dạy học trực tuyến.

Thực hiện tốt công tác tập huấn, luyện tập để giúp giáo viên và học sinh thực hiện nhuần nhuyễn việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng dạy và học trực tuyến.

Nâng cấp dung lượng sử dụng hệ thống Wifi của nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hiện việc dạy và học trực tuyến.

Rà soát thống kê chính xác số học sinh không có trang thiết bị để học trực tuyến, số gia đình học sinh có trang thiết bị nhưng không kết nối Internet, phân loại hoàn cảnh gia đình của các em học sinh không có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến trên địa bàn. Từ đó xây dựng các phương án nhằm giúp các em tiếp cận với bài học: Pho to tài liệu gửi qua zalo, phân công giáo viên đến trực tiếp gia đình học sinh gửi tài liệu học tập, hướng dẫn phương pháp tự học cho các em.

Hưởng ứng cuộc vận động “sóng và máy tính cho em” huyện đã vận động, hỗ trợ số tiền 321 triệu đồng; đã hỗ trợ 2811 máy các loại cho học sinh học tập trực tuyến.



Đến ngày 13/10/2021 tỷ lệ tham gia học trực tuyến toàn huyện đã nâng lên 70.1%.

11. Kết quả thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP.

Tính đến ngày 25/8/2021, UBND huyện đã phê duyệt lao động tự do 5.050 đối tượng, số tiền là 5.343.400.000 đồng, trong đó: (Vé số: 76, số tiền 114.000.000 đồng; Lao động tự do khác: 4.974, số tiền 5.229.400.000 đồng).

Qua triển khai tự rà soát, kết quả thu hồi 48 đối tượng do trùng danh sách. Số tiền thu hồi của 48 đối tượng là 54.200.000 đồng.

Như vậy, tổng số đối tượng lao động tự do đảm bảo điều kiện, tiêu chí hỗ trợ là 5.002 đối tượng, số tiền là 5.289.200.000 đồng, trong đó: (Vé số: 76, số tiền 114.000.000 đồng; Lao động tự do khác: 4.926, số tiền 5.175.200.000 đồng).

Hỗ trợ tiền ăn cho F1, F0: Đã chi hỗ trợ cho 540 F1 với số tiền 454.760.000 đồng, 32 F0 với số tiền 46.160.000 đồng.

Hỗ trợ lao động ngừng việc: Đã chi hỗ trợ cho 02 đối tượng với số tiền 2.000.000đ.

Hỗ trợ hộ kinh doanh: Hiện đã có quyết định phê duyệt của tỉnh 159 hộ kinh doanh với số tiền 477.000.000 đồng.

12. Hỗ trợ công dân ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai:

- Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ 1301 người Bù Gia Mập đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương (trong đó 70 người thuộc nhóm 1, mỗi người 1.000.000 đồng, còn lại thuộc nhóm 2, mỗi người 700.000 đồng). UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 939 đối tượng, số chưa được phê duyệt là 349, số không được phê duyệt là 13 người.

Huyện cũng đã huy động nhân dân hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương 02 đợt nhu yếu phẩm các loại với kinh phí gần 300 triệu đồng.

13. Kinh phí thực hiện:

Hiện nay, nhu cầu kinh phí phòng dịch của huyện là 36 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Trong đó chi theo Nghị quyết 16/NQ-CP là 25 tỷ đồng, chi theo Nghị quyết 68/NQ-CP là 6,2 tỷ đồng; cho cho đối tượng lao động tự do là 5,2 tỷ đồng.

14. Công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực Y tế theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2021:

Tính từ 19/7/2021 đến 13/10/2021 phát hiện 1.070 trường hợp vi phạm về các quy định phòng, chống dịch bệnh, tiến hành nhắc nhở: 684 trường hợp, xử phạt hành chính: 386 trường hợp, trong đó: cảnh cáo: 33 trường hợp, phạt tiền: 347 trường hợp với tổng số tiền là 519.500.000 đồng.

II. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được:



Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất sự lây lan ra cộng đồng.

Từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên ngoài cộng đồng ngày 08/7/2021 và ca nhiễm thứ 2 ngày 12/7/2021 đến nay, huyện Bù Gia Mập không xuất hiện ca nhiễm mới ngoài cộng đồng.

Công tác tuân tra, kiểm soát di biến động dân cư, truy vết được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt, không để lọt, sót đối tượng vào địa bàn mà không được kiểm soát. Tổ covid – 19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài nhưng nhu cầu thiết yếu của nhân dân vẫn được đảm bảo. Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, hàng hóa thiết yếu vẫn đảm bảo phục vụ nhân dân, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá. Nhân dân khu vực cách ly, phong tỏa được hỗ trợ nhu yếu phẩm đầy đủ, không ai bị bỏ lại phía sau. Huyện đã quyên góp ủng hộ được 1,4 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm các loại trị giá 1,5 tỷ đồng phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, kết quả đạt được sâu sắc là sự đồng thuận của nhân dân với chính quyền chung tay phòng dịch covid - 19. Nhân dân huyện Bù Gia Mập nói chung trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã nhận thức sâu sắc công tác phòng, chống dịch, ủng hộ sức người, sức của hỗ trợ công tác phòng dịch.

Công tác thu dung, điều trị cũng có kết quả đáng ghi nhận, huyện có 58 ca bệnh thì đã được điều trị khỏi 55 ca, không có ca bệnh trở nặng và tử vong.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Nhân lực phục vụ công tác điều trị tại khu điều trị bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 hiện đang thiếu Bác sĩ (theo định biên tại Trung tâm 21, hiện tại có 10 (trong đó có 02 BS Y học cổ truyền, 01 BS y học dự phòng) mặc dù qua nhiều lần tuyển dụng cũng không thu hút được bác sĩ về công tác tại huyện, nguồn đào tạo tại chỗ phải có lộ trình thực hiện lâu dài. Nên gây áp lực rất lớn cho các Y, bác sĩ làm nhiệm vụ điều trị..

Do đặc thù huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nên việc cập nhật ứng dụng công nghệ cao còn nhiều khó khăn do đó việc thực hiện kiểm soát ra vào cơ quan bằng mã Code chưa được thực hiện đồng bộ. Việc cài đặt, sử dụng bluzone, ứng dụng PC – Covid - 19 còn thấp.

Công tác kiểm soát việc thực hiện các biện pháp tự cách ly tại nhà của người dân đôi lúc vẫn chưa thường xuyên, chặt chẽ; cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú vẫn chưa đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh từ số người trên.

Hiện nay, tại các đơn vị ngoài tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn chỉ còn ở Bệnh viện Nhân Ái và Trung tâm BTXH Bình Đức, dịch bệnh đã được khoanh vùng, kiểm soát; nguy cơ lây

nhằm từ các học viên mới tiếp nhận sang các khu khác của Trung tâm vẫn có thể xảy ra, có thể phát sinh thành ổ dịch nếu không kiểm soát tốt.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 kéo dài, gây ảnh hưởng mọi mặt đời sống nhân dân. Mặc dù huyện đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nhân dân, nhưng với đặc thù huyện miền núi, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ lớn nên huyện còn số lượng lớn nhân khẩu thiếu đói (830 hộ - 3359 khẩu - Huyện đã có tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 30/8/2021), kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ.

- Thực hiện việc chi hỗ trợ cho đối tượng là lao động tự do, hiện tại huyện có nhóm đối tượng khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ, xin ý kiến của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: có 253 lao động tự do (trong đó có 24 người bán vé số) là người Việt kiều Campuchia không có giấy tờ tùy thân (Hộ khẩu, CMND), do vậy không được hỗ trợ theo Quyết định 1848/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh (Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Báo cáo số 32/BC-NVLĐTBXH ngày 30/7/2021 xem xét về việc hỗ trợ cho các đối tượng này.

- Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP và hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện đã chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng là f1, f0 theo quy định. Tuy nhiên, đối với những đối tượng công dân đi về từ vùng dịch phải cách ly tập trung. Đặc biệt từ ngày 30/9/2021 đến nay số công dân về từ vùng dịch rất lớn, đa số có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng không được quy định hỗ trợ tiền ăn, huyện cũng gặp khó khăn khi thu tiền ăn của các đối tượng trên. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn.

Trên đây là Báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập tính đến ngày 13/10/2021, UBND huyện báo cáo UBND đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Thành viên TT chi huy;
- LĐVP, CVK;
- Lưu:VT.

10 CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ca Hồng Quảng